

VIỆT NAM ĐỘC LẬP

Cơ quan tuyên truyền Việt-Minh Cao-Bắc-Lạng

Đáng Khen : đc Bích-Mai, một đc phu nữ trong một tháng mà ủng hộ nhà báo 2 lần, mỗi lần 10\$, một lần 5\$ và 5 ống gạo nếp. Anh chị em khác cứ noi theo!

KỶ LUẬT

Kỷ luật là pháp tắc của đoàn thể mà cán bộ và hội viên phải tuân theo.

Anh chị em chúng ta đều biết rằng muốn đánh phát-xít Nhật Tây chúng ta phải đoàn kết. Đoàn kết là để cho có lực lượng. Đoàn kết mà có lực lượng là như Kỷ luật. Nếu không có Kỷ luật thì đâu có các hội cứu quốc, có tổ chức ban Việt-Minh cũng không phải là đoàn kết. Không có Kỷ luật nghĩa là cán bộ và hội viên tự ý mình mà làm không theo chủ trương của đoàn thể, không theo mệnh lệnh của cấp trên. Ví dụ: có điều đoàn thể bảo đứng làm thì lại làm như lúc phát-xít Nhật Tây đi đi thủ, đoàn thể bảo không cần đi thủ thì mà có người cứ kéo nhau đi thủ. Trái lại, có điều đoàn thể bảo làm lại không làm: như lúc có xảy ra việc gì, phát-xít không bỏ có nói đoàn thể bảo cứ trấn tĩnh không sợ hãi, không tán loạn, không chạy bậy, thế mà có người cũng cứ dậm hoảng hốt chạy tứ tung.

Không theo kỷ luật, không nghe đoàn thể, thế thì có hại cho việc cứu quốc và cho mình. Đi thủ là nộp mình cho quân thù. Lúc chưa đáng chạy mà cứ chạy lung tung thì chỉ mình cho quân thù khủng bố.

Vậy cán bộ và hội viên phải ghi nhớ rằng đi vào đoàn thể thì phải có kỷ luật, việc lớn hay việc nhỏ đều phải làm đúng theo chủ trương của đoàn thể, mệnh lệnh của cấp trên.

BƯỚC THỬ

gửi cho các liên lạc viên của nhà báo.

Liên lạc viên là người phụ trách giữ giấy liên lạc giữa nhà báo và cán bộ hay hội viên. Ban Liên Tỉnh đã quyết định mỗi Khu, mỗi tổng, mỗi xã, mỗi tiểu tổ bí mật, mỗi đội vũ trang đều phải chọn một liên lạc viên rồi gửi thiệp cho nhà báo. Liên lạc viên có những công tác này:

1- Nhận và phân phát báo V.N.Đ.L., bài huấn luyện chính trị thường thức và các sách do nhà báo gửi đến. Tổ chức việc chép

và giảng những tài liệu ấy.
2- Trong lúc làm công việc này có điều gì khó khăn không làm được, hoặc có kinh nghiệm gì hay thì cứ trực tiếp viết thư cho nhà báo biết, cần thì nhà báo giúp ý kiến cho.

3- Tổ chức các cách ủng hộ báo.
Việc này ban Khu phải thu xếp cho chu đáo và nhanh chóng. Nhờ ban Khu giúp sức nhà báo mới làm trọn nhiệm vụ của nhà báo được.

CÁI QUẢNG QUÝ BẢO

của anh em Mán trắng

Trong các dân tộc Đông-Dương anh em Mán trắng là dân tộc nghèo khổ nhất, bị áp bức bóc lột nhất.

Sống trong rừng, trên ngọn núi anh em Mán trắng làm lụng suốt năm, thế mà vẫn không có muối mà ăn, không có áo quần mà mặc, không có nhà ở mà ở, ốm thì không có thuốc thang gì hết; đói cũng không ai giúp cho học, mình là dân của nước, nước là nước của mình, thế mà một chút quyền lợi cũng không có trong sự cai trị nước mình.

Vì bị áp bức nặng nề nên anh chị em Mán trắng mới nghe theo lời kêu gọi của đoàn thể Việt-Minh

đều đều cũng biết đoàn kết, đoàn ông, dân bà, người già, con trẻ đều vào các hội cứu quốc. Bọn phát-xít Nhật Tây ra tay khủng bố, anh em Mán trắng vẫn một lòng với hội, vẫn nghe lời cán bộ, vẫn làm công việc hội.

Gần đây anh chị em Mán trắng theo lời kêu gọi của đoàn thể đã cho đoàn thể mượn một số tiền để tiêu dùng về các công việc cần cấp trong Khu của anh em Mán trắng. Như thế, anh chị em đã tỏ cho chúng ta biết lòng nhiệt thành của anh em đối với công việc cứu nước và cứu mình.

Nhà báo V.N.Đ.L. gửi lời chào anh chị em Mán trắng và khen ngợi lòng hăng hái của anh chị em.
Báo V.N.Đ.L.

Nhà báo cần chanh, cần chanh!!! Anh chị em gửi cho nhanh ủng hộ.

Vườn Văn

Vinh các chiến sỹ du kích Các-pa-tô

Vinh 3 người đầu tiên thoát ly gia đình lên núi làm du kích:

« Tam thời xa lánh quân thù nước, Kiên quyết mưu toàn đất tổ tông, Mặc ai danh lợi luôn và cúi, Ta đến thâm sơn tận vậy vùng »

Thêm Uly-Ry ba người thành bốn:

« Cùng một chí, anh hùng mưu đoàn kết, Giặc tiến công, bốn người thắng năm mươi »

Vinh Uly Ry:

« Anh hùng thay Uly Ry Tỉnh nông như Trương Phi Muốn làm gì được nấy Không biết sợ là gì Một lòng vì dân nước Nghàn thu tiếng còn ghi. » Cuộc chiến đấu của đội du kích

gặp nhiều chuyện lạ lùng:

« Tướng gặp thù hóa gặp bạn, hai đoàn du kích gặp nhau.

Đánh xe Hung hóa xe Đức, quân nghĩa dũng lập đại công »

Ai muốn xem những chuyện lạ lùng ấy thì hỏi ban Khu một bản chép lấy mà xem!

ĐÓN XEM SÁCH MỚI

Cán bộ phụ nữ nào chưa xem cuốn: « Ta-ny-a, một nữ anh hùng Liên-Xô »

Cán bộ vũ trang nào chưa xem cuốn: « Cuộc chiến đấu oanh liệt của một đội du kích người Các-pa-tô »

thì mau mau hỏi ban Khu một bản để chép lại mà xem!

MƯỜI NGÀY VUA thế giới có việc gì quan trọng

VIỆN BẢO TÀNG CÁCH MẠNG VIỆT-NAM

1. Ở Phi-Luật-Tân

Quân Mỹ tiếp tục thắng quân Nhật, đã giải quyết gần xong đảo Lây-tô (Leyte) và đường đổ bộ lên đảo Khắc. Quân Mỹ đổ bộ dễ dàng lên các đảo Phi-Luật-Tân là nhờ quân du kích ở trong giúp sức. Lây xong Phi-Luật-Tân, quân Mỹ sẽ đổ bộ lên đảo Tầu hay đất ta. Vậy chúng ta phải hết sức chuẩn bị mọi đường đón lấy cơ hội mà tự giải phóng cho ta.

2. Ở Điện-Điền

Quân Đông-Minh Anh-Mỹ - Tầu mấy hôm gần đây đại thắng quân Lùn. Từ phía bắc quân Tầu đánh xuống, phía tây quân Anh-Mỹ đánh sang. Chỉ trong mấy hôm mà quân Đông-Minh tiến được 2 trăm cây số.

Bây giờ hai bên đánh nhau ở gần vùng đồng bằng Điện-Điền. Thế là quân Đông-Minh đã bước được qua bước khó khăn rồi. Đến vùng đồng bằng chiến tranh sẽ dễ dàng và tiện lợi cho quân Đông-Minh nhiều.

3. Ở Mỹ - Tổng-thống

Ru-xô-vên (Rossevelt) lại được toàn dân Mỹ bầu làm tổng thống nước Mỹ 4 năm nữa. Tổng thống Ru-xô-vên lần này là lần thứ tư trở lại làm tổng thống Mỹ. Tổng thống Ru-xô-vên với thủ tướng Séc-Sin (Chun-chick) và thống chế Sit-to-lin là 3 nhà lãnh tụ chống phát-xít có quyền oai nhất trên thế giới ngày nay.

4. Tại mặt trận Nga-Đức - Hồng-Quân đứng đánh mạnh và sâu vào nước Tiệp-Khắc.

TIN TỨC TRONG NƯỚC

1. Toàn quyền Đờ-Cu - thật

là ông tướng phát-xít ở Đông-Dương. Lúc Pétanh hàng Đức bên Kia, Pétanh cho Đờ-Cu làm toàn quyền Đông-Dương ở hàng Nhật bên này. Bây giờ dân Pháp và quân Đông-Minh đã đuổi quân Đức gần hết đất Pháp, bọn Pétanh đã trốn đầu mất, chính phủ Đờ-Cu đã thành lập, thế mà Đờ-Cu vẫn hàng Nhật như cũ.

Bên Tây chính phủ Đờ-Cu đứng bỏ tù bọn phát-xít theo Đức ngày trước. Các viên toàn quyền Bắc Phi theo Đức, theo Pétanh cũng bỏ tù. Thế mà Đờ-Cu bên này vẫn theo phát-xít Nhật mà giết hại dân chúng Đông-Dương.

Đi con đường phát-xít là đi

con đường chết. Đờ-Cu sẽ không tránh khỏi số mạng ấy.

2. Lão Bè - nơ số ngựa nước

Hai, lão có đạo Cao-Bình-Tiến Tông và công ty cáo già của chúng vừa rồi có cách lừa gạt dân chúng như thế này: « Tuần Bách ngày trước làm nhiều chuyện bậy bạ. Nó bắt dân đi thủ để xoay tiền. Nhà nước đã biết rõ nên tổng Tuần Bách đi rồi. Vậy bây giờ ai có tội với nhà nước thì cứ tự do đi thủ không mất một đồng xu. » Khéo nói thật. Tự do đi thủ để với một tư đc trong nhà pha hay tập trung dinh.

3. Có tinh thần Đệ-Nhi ở xã Hà Quảng, phủ Hòa An, một tay chó săn bị 9 năm tù vì ăn tiền dân.